

E-NEWS งานสัมมนา “ชีวิตในโลกยุคใหม่ และการอยู่ร่วมกับ AI อย่างรู้เท่าทัน”
วันที่ 29 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมจัดงานสัมมนา “ชีวิตในโลกยุคใหม่ และการอยู่ร่วมกับ AI อย่างรู้เท่าทัน” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เกี่ยวกับทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย และการอยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์อย่างรู้เท่าทัน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเกิดความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. และประธานคณะกรรมการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช. กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก คุณจีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น, คุณประจักษ์ บุญยัง ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกและประเทศไทย การนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงรากฐานของงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย ที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ AI สัญชาติไทยในอนาคต โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น สီอิมพลีคอนอาวูโส เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็น “ประเทศไทยอยู่ตรงไหน? ในสงครามเศรษฐกิจยุค AI” ซึ่งวิทยากรทุกท่านได้ร่วมกันอภิปรายถึงความสามารถในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยกับต่างประเทศ ในยุคที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งประเทศไทยควรมีการสนับสนุนภาคธุรกิจที่มีความเข้มแข็งด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้า สามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการต่อสู้กับต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยภาครัฐควรกำหนดแนวทาง/นโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เพื่อนำไปสู่การสร้าง Platform ต่างๆ เป็นของประเทศไทยเอง ทั้งนี้ สวทช. เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการเป็นคนกลาง ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน โดยการถ่ายทอดและนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย โดยในงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 244 ท่าน (บุคลากรของ สวทช. จำนวน 65 ท่าน และบุคคลภายนอก จำนวน 179 ท่าน)

